

ที่ ศธ ๐๔๓๒๓/ว๖๘๙๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ถนนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ตำบลท่าทอง  
อำเภอเมือง พล ๖๕๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการสร้างเครือข่าย TikTokers ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code กลุ่มไลน์ TikTokers

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
องค์กรเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการสร้าง  
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ได้อย่างทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์บนความหลากหลาย จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่าย TikTokers ของครู  
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรวบรวมและนำคอนเทนต์ของครู  
ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีสีสันและสนุกสนานในแต่ละสาขาวิชาความรู้ที่มีประโยชน์ ดูสนุก เข้าใจง่าย  
มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านในรายการ  
"พุดหัดเช้า ข้าว สพฐ." และช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ให้มากยิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมดังกล่าว ให้กับครูที่เป็น TikTokers หรือที่มีคอนเทนต์ทางการศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม Line และร่วมส่งผลงาน  
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะคัดเลือกและนำผลงานเผยแพร่ออกอากาศในรายการ  
พุดหัดเช้า ข้าว สพฐ. ทุกวันพุดหัดสัปดาห์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ในช่วงเปิดมุมมองกับ Kru infu ออกอากาศ  
ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง ๑๕, OBEC Channel, www.obectv.tv,  
Youtube, Facebook, TikTok และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน เช่น Facebook เพจประชาสัมพันธ์, TikTok, Reel, Youtube พร้อมจัดเก็บข้อมูลครู TikTokers  
ที่ร่วมเผยแพร่และมียอด views สูงสุดเพื่อรับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมจิตร รอดเรือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

กลุ่มอำนาจการ

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๖ ๗๒๓๕-๖ ต่อ ๑๖, ๐๖ ๒๓๑๐ ๙๐๗๙

“เรียนดี มีความสุข”

QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Tik Toker  
ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

